



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 16 tháng 7 năm 2021

Đến: Các Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Nhân viên ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Về việc: Giám đốc Mới Quản lý Chính sách của ODDS

Tôi rất vui mừng khi thông báo rằng Cô Caitlin Shockley đã được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Đơn vị Chính sách ODDS và bắt đầu cương vị mới của cô ấy vào ngày 14 tháng 7 năm 2021.

Caitlin tham gia vào ODDS vào năm 2019 với vai trò là thành viên của nhóm phục vụ trẻ em trước khi tiếp nhận cương vị Điều phối viên Công bằng Dịch vụ & Thực thi Lấy Con người làm Trung tâm. Trước khi tham gia vào ODDS, Caitlin đã là Điều phối viên Dịch vụ tại Quận Clackamas, nhưng cô đã có sự khởi đầu trong lĩnh vực này của giới phi lợi nhuận, dẫn dắt chương trình giáo dục phụ huynh, tham gia hoạt động cộng đồng, và các chương trình vận động trên toàn tiểu bang. Caitlin rất đam mê công việc tập trung vào tính công bằng và sự liên tưởng định kiến đối với những người khuyết tật trí tuệ và phát triển trong quá trình hoạch định chính sách này. Caitlin có bằng Cử nhân Anh ngữ và một chứng nhận tốt nghiệp chuyên ngành Hành chính Công. Cô ấy hiện đang là thành viên Hội đồng Khuyết tật Phát triển Oregon (2015 đến nay), Hội đồng Cố vấn Tiểu bang về Giáo dục Đặc biệt (2016 đến nay) và đang là một Đại sứ được chứng nhận của Charting the LifeCourse.

Caitlin được chọn bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Đơn vị Chính sách ODDS sau khi vượt qua quá trình phỏng vấn cạnh tranh với sự tham gia của các bên có liên quan. Caitlin mang đến một bề dày kinh nghiệm và niềm đam mê đối với công việc này, cùng với những đóng góp sâu rộng của cô trong các lĩnh vực như chính sách, công bằng trong dịch vụ, thực thi lấy con

người làm trung tâm xuyên suốt trên con đường sự nghiệp của mình đã đem đến cho cô một nền tảng vững chắc tiếp bước vào vai trò này.

Hãy cùng tôi chúc mừng cô Caitlin.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS được đăng tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi Braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính-khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.